

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

แขง-โกแบ็ง ประเทศไทย ควำรางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017



ภาพข่าว (จากซ้าย): นุศยา เนศร์กำพล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประเทศไทย, จินหัว โกะ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประเทศเกาหลี, มุนาวาร์ นอริห์ดาياهو เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประเทศมาเลเซีย, แอนโทนี่ ซอง รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง เอเชียแปซิฟิก, ซาร์ฟาห์ ซัลมาห์ ซเยด ฮารุน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประเทศมาเลเซีย, แคเธอรีน หลิว ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง เอเชียแปซิฟิก, โนนยุ๊ก มิซุกุชิ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประเทศญี่ปุ่น, และ แอนนา ดี เซบาสเตียนา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแขง-โกแบ็ง ประจำภูมิภาคแปซิฟิก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันภายในงานประกาศผลรางวัล "Top Employers Asia Pacific 2017" จากสถาบัน Top Employers Institute ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

11 มกราคม 2560 - แขง-โกแบ็ง กลุ่มบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้รับรางวัล **Top Employers Asia Pacific 2017 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2017)** โดยงานประกาศผลรางวัลจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองที่ แขง-โกแบ็ง ได้ควำรางวัลอันทรงเกียรติในทวีปเอเชียอันเป็นผลมาจากความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย นอกจากนี้ แขง-โกแบ็งประเทศไทย ยังได้รับรางวัล **Top Employers Thailand 2017 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017)** อีกด้วย

คุณดวงใจ เครื่องไชย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแชง-โกแม็ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทแชง-โกแม็ง ประเทศไทย ได้แก่ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม (ยิปรอด), เวเบอร์, ซีคิวริท, แอบราซีฟส์ และ เพอร์ฟอรัแมนซ์พลาสติก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้รับรางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2017 ในครั้งนี้”

“นอกจากนี้ เรายังได้รับรางวัล บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2017 ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า แชง-โกแม็ง มีกลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (แนวทางปฏิบัติ นโยบาย และสิ่งแวดล้อม) โดยถือว่าพนักงานของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเป็นศูนย์กลางแห่งความสำเร็จขององค์กร วิสัยทัศน์นี้ผลักดันให้เราไม่หยุดยั้งในการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานของเราสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งจากความทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรของเรา”
คุณดวงใจ เครื่องไชย กล่าวเสริม

รางวัลนี้มีการพิจารณาโดยการตรวจสอบสถานปฏิบัติงานจริง ทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติในการจัดลำดับความสำคัญในด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างจิตสำนึกองค์กร การวัดผล และการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ โดยสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นนำ (Top Employers Institute) ได้ทำการพิจารณาความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาตนเองและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลทำให้องค์กรมีการเติบโตและการพัฒนาต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณาทั้ง 6 ในเกณฑ์การตรวจสอบ ประกอบด้วย การสำรวจแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้รับ, การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกตามกระบวนการของสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นนำ (Top Employers Institute) โดยยึดเกณฑ์ตามขั้นตอนการทำงาน, ระบบการทำงาน และระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อวัดผลตามเกณฑ์เพื่อแจ้งผลมอบใบรับรองแก่บริษัทที่เข้าร่วมพิจารณา และสุดท้ายคือการประชุมเชิงลึกและผลการตอบรับ

ส่วนสำคัญของกระบวนการมอบรางวัลจะพิจารณาในด้านการสำรวจแนวทางการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกแง่มุมในการทำงาน ซึ่งรวมถึง กลยุทธ์การบริหารคนที่มีศักยภาพ การวางแผนกำลังคน การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเรียนรู้และการพัฒนาของพนักงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมและการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมนำเสนอสินค้าและการบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันส์ในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

เกี่ยวกับ แชน-โกแม็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแชน-โกแม็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการก่อสร้าง อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป

แชน-โกแม็ง มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 170,000 คน ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรม กระดาษแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยธุรกิจยิปซัมของแชน-โกแม็ง ซึ่งมีการดำเนินงานมานานกว่า 350 ปีใน 130 แห่งทั่วโลกและมีพนักงานในหน่วยงานถึง 13,000 คน ฐานการดำเนินงานระดับโลกนี้แสดงให้เห็นว่า แชน-โกแม็ง สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ และนำเสนอโซลูชันส์การก่อสร้างที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับตลาดในประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปร็อคและแชน-โกแม็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วิวัลดี อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชันส์
โทรศัพท์: 0-2612-2253 ต่อ 103 แฟกซ์: 0-2612-2254 เว็บไซต์: www.vivaldipr.com

ชั้นยาภรณ์ กาญจนะโหดิ (หญิง)

Senior PR Executive

มือถือ: 084-448-3067

อีเมล: tanyaporn.k@vivaldipr.com

วีรวรรณ แซ่จ้าว (เอ)

Senior PR Executive

มือถือ: 085-000-1476

อีเมล: veerawan.s@vivaldipr.com

###